



สรุปข่าวรัฐสภา

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๔ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ

วันพุธที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๔ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ เป็นวันที่สอง โดยมี นายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง และนายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนทำหน้าที่ประธานการประชุม

ประธานฯ ได้อนุญาตให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พิจารณาหารือในเรื่องต่าง ๆ ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒๔ เป็นเวลาพอสมควร และเมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

(๑) กระทู้ถาม

๑.๑ กระทู้ถามสดด้วยวาจา

กระทู้ถามสดด้วยวาจา เรื่อง การจัดการภัยพิบัติธรรมชาติ โดยมี นายอรรถกร ศิริลัทธยากร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

เนื่องจากประชากรชาวไทยมักได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ อาทิ อุทกภัย ภัยแล้ง ไฟป่า ดินถล่ม ฝุ่น หมอก คว้น เป็นต้น แต่ประชากรชาวไทยในทุกภาคส่วนล้วนให้ความร่วมมือในการช่วยกันแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น และปัจจุบันกระทรวงกลาโหมก็เป็นหน่วยงานหลักในการดูแลกองทัพไทย ซึ่งถือเป็นหนึ่งกำลังสำคัญในการช่วยบรรเทาทุกข์จากผลกระทบที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ กองทัพไทยได้มีการเตรียมตัว และจัดเตรียมแผนงานอย่างไรกับภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้น มีการจัดสรรงบประมาณ จัดสรรกำลังพลรูปแบบใด และได้มีการประสานแผนงานแบบบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานอื่นในการช่วยเหลือ บรรเทา ที่ต้องสอดคล้องกันอย่างไร

พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ผู้ตอบกระทู้ถามว่า นอกจากกำลังทหารที่ใช้ในการป้องกันประเทศ กำลังทหารยังสามารถใช้ในการพัฒนาประเทศ ซึ่งกระทรวงกลาโหมได้มีการจัดทำแผนบรรเทาภัยแล้ง ให้มีแผนป้องกันสาธารณภัยแห่งชาติ ในการสนับสนุน ฝ่ายพลเรือน ป้องกัน ฟื้นฟู จัดตั้งในทุกหน่วยงาน เข้าถึงทุกพื้นที่ โดยเน้นย้ำให้มีการเตรียมกำลังพล อุปกรณ์ ให้ทันทั่วถึงต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เน้นดำเนินการในเชิงรุกต้องเข้าถึงพื้นที่และบรรเทาประชาชนให้เร็วที่สุด ซึ่งจากภัยพิบัติที่ผ่านมา ได้มีการสนับสนุนกำลังพล แจกน้ำอุปโภค บริโภค ชุดป้องกันภัย เพื่อกักตุนน้ำในภาวะ ภัยแล้ง และสนับสนุนกองทัพอากาศในการทำฝนหลวง ในส่วนของอุทกภัยได้ร่วมดำเนินการกับศูนย์ที่เกี่ยวข้อง จัดกำลังพลชุดคลองเพื่อเตรียมในฤดูน้ำหลาก เตรียมพร้อมรับ ๒๔ ชั่วโมง เพื่อความพร้อมต่อสถานการณ์ และได้จัดศูนย์บรรเทาสาธารณภัย ในทุกระดับ มีการสนับสนุนกำลังอย่างต่อเนื่อง สำหรับ

ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนทรัพย์สินเสียหายจากดินถล่ม ได้จัดเตรียมชุดแพทย์ลงพื้นที่เพื่อรักษาอาการบาดเจ็บ จัดชุดช่างในการจัดการพื้นที่ และจัดชุดซ่อมเพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้น และเยียวยาในระยะยาว หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในภาพรวมของทุกระทรวงที่เกี่ยวข้อง แผนเผชิญเหตุ ซักซ้อมในพื้นที่ ลดผลกระทบที่เกิดขึ้นได้อย่างทันที การจัดสรรงบประมาณจะใช้ในกรณีฉุกเฉิน ซึ่งเป็นงบพระราชทาน ยึดถือตามกฎระเบียบที่กระทรวงการคลังกำหนดไว้ ในส่วนของแผนบูรณาการกระทรวงกลาโหมได้มีการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อบูรณาการแผนงานรองรับ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในระยะยาว ได้หารือร่วมกับสำนักทรัพยากรน้ำแห่งชาติ มีการกำหนดโครงการขนาดเล็กในพื้นที่ตำบล หมู่บ้านเพื่อกำหนดน้ำในการอุปโภค บริโภค การใช้ในการเกษตร ซึ่งได้ขอความร่วมมือจากเอกชน พลเรือน เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา ซึ่งในอนาคตจะสามารถกำหนด อุปสงค์ อุปทาน การใช้น้ำได้อย่างเหมาะสม โดยยืนยันว่ากระทรวงกลาโหมได้ใช้อุปกรณ์ กำลังพล ดูแลความปลอดภัย ชีวิตทรัพย์สินของประชาชนให้ได้มากที่สุด เพื่อให้เกิดความสงบสุขในประเทศ

๑.๒ กระทู้ถามทั่วไป

๑.๒.๑ กระทู้ถามเรื่อง การจัดระเบียบสายไฟฟ้าลงใต้ดิน นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรี พรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถามถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (เลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๓ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันพุธที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓)

ตามที่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้มอบนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เร่งดำเนินการนำระบบสายไฟฟ้าและสายสื่อสารโทรคมนาคมแบบอากาศที่มีอยู่ในปัจจุบัน เปลี่ยนเป็นระบบสายใต้ดินทั่วประเทศให้แล้วเสร็จภายใน ๕ ปี นับตั้งแต่ปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓ เพื่อเป็นการปรับภูมิทัศน์ของเมืองให้สวยงาม เพิ่มความเชื่อถือและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อสายตาชาวต่างชาติ อีกทั้งเพื่อเพิ่มความปลอดภัยของระบบไฟฟ้า ลดปัญหาไฟฟ้าตกและดับจากภัยธรรมชาติรวมทั้งอุบัติเหตุต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชน ซึ่งในปัจจุบันการไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ดำเนินการรับนโยบายดังกล่าว โดยเริ่มดำเนินการแล้วในจังหวัดใหญ่และจังหวัดท่องเที่ยว จึงขอเรียนถามว่า

๑. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมีนโยบายและมาตรการในการวางแผนและดำเนินการในการจัดระเบียบสายไฟฟ้าลงใต้ดินหรือไม่ อย่างไร ขอทราบรายละเอียด

๒. หากแต่ละจังหวัดยังไม่พร้อมในเรื่องของงบประมาณและการดำเนินการจัดระเบียบสายไฟฟ้าลงใต้ดิน กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมีงบประมาณและนโยบายเพื่อดำเนินการเบื้องต้นในเรื่องดังกล่าวอย่างไร ขอทราบรายละเอียด

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ชี้แจงว่ารัฐบาลได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการนำสายไฟฟ้าลงใต้ดิน โดยได้จัดระเบียบลงใต้ดิน ภายใน ๓ เดือน จะดำเนินการเร่งนำสายไฟฟ้าและสายสื่อสารต่าง ๆ ลงใต้ดิน โดยปัจจุบันบริเวณรอบเกาะรัตนโกสินทร์ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว สำหรับในภูมิภาคจะมีการดำเนินการเช่นกัน โดยพยายามแก้ไขปัญหาทุกพื้นที่ เนื่องจากแผนงานบางส่วนต้องรอการพร้อมกันหน่วยงานสาธารณสุขภาคอื่น ประกอบกับภาครัฐมีนโยบายให้ดำเนินการลงทุนโครงการสายไฟฟ้าใต้ดินในพื้นที่ที่มีความเหมาะสมให้เร็วขึ้น โดยจากการสำรวจพื้นที่ที่มีแนวโน้มความต้องการไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว มีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มขีดความสามารถของระบบจำหน่ายไฟฟ้าเพื่อรองรับปริมาณความต้องการไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นได้อย่างเพียงพอ ตลอดจนเพิ่มความน่าเชื่อถือของระบบไฟฟ้าและมีความพร้อมในการดำเนินโครงการต่าง ๆ

๑.๒.๑ กระตุ้งถามเรื่อง ปัญหาจากการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร พรรคก้าวไกล เป็นผู้ตั้งกระตุ้งถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (เลื่อนมาจาก การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๑ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันพฤหัสบดีที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓)

เนื่องจากการพัฒนาเมืองทั้งในกรุงเทพมหานครและเมืองใหญ่ มีการก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนรอบข้าง ทำให้ต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย แต่การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมกลับพบว่า ขั้นตอนการทำ EIA มีช่องโหว่และทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบเป็นจำนวนมาก จึงขอเรียนถามว่า

๑. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีนโยบายในการจัดทำ EIA โดยให้ประชาชนในพื้นที่ที่ได้ผลกระทบและไม่เห็นด้วยกับโครงการเข้าร่วมประชาพิจารณ์ก่อนหรือไม่ หรือมีสิทธิอื่นใดตามกฎหมายหรือไม่ และในกรณีที่ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ ไม่เห็นด้วยกับ EIA กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะยังผ่านโครงการนั้น ๆ หรือไม่ อย่างไร ขอทราบรายละเอียด

๒. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีแผนที่จะออกกฎเพื่อบังคับให้เจ้าของโครงการทำประกันภัยความเสียหายจากโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผล EIA ให้ผ่านหรือไม่ อย่างไร ขอทราบรายละเอียด

๓. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีแผนงานที่จะปรับขั้นตอนการจัดจ้างบริษัทประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) หรือไม่ อย่างไร จากเดิมที่เจ้าของโครงการเป็นผู้เลือกผู้ประเมินจัดทำ EIA เอง มาเป็นระบบอื่นที่มีความเป็นกลาง โปร่งใส และไม่ขัดกับหลักผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of interest) หรือไม่ อย่างไร ขอทราบรายละเอียด

นายวรารุท ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตอบชี้แจง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีวัตถุประสงค์ในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เป็นการศึกษาเพื่อคาดการณ์ผลกระทบ เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไข

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงใช้ในการประกอบการตัดสินใจพัฒนาโครงการหรือกิจการต่าง ๆ ซึ่งเป็นการศึกษาถึงผลกระทบ เช่น ดิน น้ำ อากาศ เสียง โดยที่ EIA ไม่ใช้การทำประชาพิจารณ์ว่าประชาชนเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย ดำเนินการหรือไม่ดำเนินการในการทำโครงการต่าง ๆ แต่เป็นการรวบรวมข้อคิดเห็นของประชาชนมาประเมินเพื่อแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม แต่ถ้าหาก EIA ไม่ผ่าน สิ่งที่เกิดขึ้นคือผู้ประกอบการต้องกลับไปแก้ไข ส่วนการเลือกบริษัทนั้น กระทรวงมีระบบที่จะควบคุมการทำงานของบริษัทให้เป็นไปตามมาตรฐาน โดยมีคณะกรรมการผู้ชำนาญการเป็นผู้ประเมินบริษัท สำหรับการประกันความเสียหายนั้น กระทรวงสามารถเอาผิดเจ้าของโครงการได้อย่างชัดเจน

๑.๒.๒ กระทู้ถามเรื่อง ปัญหาการลักลอบปล่อยน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม
พอกหนังสือส่งแม่ข่ายเจ้าพระยาในเขตอุตสาหกรรมบางปู กม.๓๐ และ กม.๓๔ จังหวัดสมุทรปราการ นายอนุชา น้อยวงศ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพิษณุโลก พรรคพลังประชารัฐ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถามถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (เลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๑ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันพฤหัสบดีที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓)

เนื่องด้วยประเทศไทยมีเขตพื้นที่ตั้งโรงงานพอกหนังสือส่งแม่ข่ายขนาดใหญ่ที่สุดในโลกจำนวนมากกว่า ๒๐๐ โรงงาน ตั้งอยู่ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมบางปู ถนนสุขุมวิท อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ กม.๓๐ และ กม.๓๔ ได้มีการนำเข้าหนังสือส่งแม่ข่ายจากต่างประเทศมาพอกในโรงงานในเขตพื้นที่ดังกล่าวเป็นจำนวนมากและประชาชนร้องเรียนปัญหาการลักลอบปล่อยน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมพอกหนังสือส่งแม่ข่ายเจ้าพระยาในการบำบัดน้ำเสียไม่ทันทำให้น้ำเสียไหลลงสู่อ่าวไทยและทำให้สัตว์น้ำได้รับสารโลหะปนเปื้อนอย่างหนัก ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศของสัตว์น้ำทะเลฝั่งอ่าวไทยเกิดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม จึงขอเรียนถามว่า

๑. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีนโยบายและมาตรการแก้ไขปัญหาการลักลอบปล่อยน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมหนังสือส่งแม่ข่ายเจ้าพระยาในเขตอุตสาหกรรมบางปู กม.๓๐ และ กม.๓๔ อย่างเร่งด่วนและกำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติจะได้หรือไม่ อย่างไร ขอทราบรายละเอียด

๒. การพอกหนังสือส่งแม่ข่ายในประเทศไทยในเขตพื้นที่ดังกล่าว ส่วนใหญ่จะเป็นการนำเข้าหนังสือส่งแม่ข่ายจากต่างประเทศมาพอกในโรงงานในประเทศไทยและส่งออกไปยังต่างประเทศโดยไม่มีการเสียภาษีนำเข้าและส่งออก ทำให้ประเทศไทยไม่ได้รับประโยชน์อะไร มีแต่ผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้นกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะมีแนวทางในการปกป้องสัตว์น้ำจากสารปนเปื้อนในน้ำปลายทางทะเลอ่าวไทยอย่างไร เช่น ตั้งกำแพงภาษีสิ่งแวดล้อมหรือไม่ อย่างไร ขอทราบรายละเอียด

๓. ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อหาค่าสารโครเมียม (Chromium) ซึ่งเป็นธาตุโลหะหนักในน้ำที่มีความเป็นพิษต่อมนุษย์ สัตว์ และสิ่งแวดล้อม จะขอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบน้ำที่ปลายทางฝั่งทะเลอ่าวไทยนำมาทดสอบในห้องทดลองที่มีมาตรฐานเชื่อถือได้เพื่อหาค่าโครเมียมในน้ำด้วยตนเองจะได้หรือไม่ อย่างไร ขอทราบรายละเอียด

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตอบชี้แจงว่า การที่โรงงานอุตสาหกรรมหนึ่งสัตว์ได้มีการปล่อยน้ำเสียทำให้เกิดความเสียหายเกิดความเดือดร้อนกับชาวบ้าน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกระทรวงอุตสาหกรรม ได้มี กำหนดมาตรฐานการควบคุมการระบายน้ำทิ้ง จากโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม เขตประกอบอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการฟอก การขัดหรือการเคลือบสีหนึ่งสัตว์ โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมและสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมีหน้าที่ในการดำเนินงานที่กำกับดูแลการระบายน้ำทิ้งของโรงงาน หากพบว่ามีอาการลักลอบระบายน้ำทิ้งที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน จะออกคำสั่งให้โรงงานหยุดประกอบกิจการหรือว่าดำเนินการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนั้นสิ่งที่กรมควบคุมมลพิษทำตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาคือมีหน้าที่ในการทำงานด้านวิชาการและสนับสนุนข้อมูลต่าง ๆ ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เวลาประชาชนมีเรื่องเดือดร้อน ร้องเรียนเข้ามาจากการได้รับจากกระทบมลพิษนั้น จะมีการไปสำรวจและไปตรวจตามที่ร้องเรียน และเร่งในการประสานงานไม่ว่าจะเป็นองค์กรปกครองท้องถิ่น องค์กรการบริหารส่วนตำบล เทศบาล จังหวัดหรือหน่วยงานของรัฐ ได้แก่ กรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น เพื่อเร่งให้ดำเนินการแก้ไข และเข้าไปตรวจว่าหลังจากแก้ไขเสร็จแล้ว น้ำเสียที่ปล่อยออกมามีมาตรฐานเป็นไปตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำหนดหรือไม่อย่างไร ในส่วนของการเก็บภาษีนั้น หน่วยงานหลักที่จะสามารถกำหนดมาตรการทางภาษีสำหรับการนำเข้าและส่งออกหนึ่งสัตว์ต่าง ๆ ต้องเป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงการคลัง โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทำหน้าที่ในการกำกับ ดูแล ติดตาม หากว่ามีประชาชนร้องเรียนเข้ามา ซึ่งจะตรวจสอบไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และขอให้ดำเนินการตามที่ตกลงไว้กับหน่วยงานที่ได้ขออนุญาตทำโรงงานหรือว่าขออนุญาตในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ในส่วนของการแก้ไข ปัญหาในการจัดเก็บค่าธรรมเนียม เพื่อส่งผลให้ผู้ประกอบการตระหนัก เข้าใจถึงการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและแก้ไขคุณภาพน้ำได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งปัจจุบันทางกรมควบคุมมลพิษอยู่ในขั้นตอนรวบรวมข้อมูลจากทั่วประเทศ เพื่อนำมาวิเคราะห์การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับภาษีสิ่งแวดล้อม แล้วจะนำข้อมูลดังกล่าวส่งให้กับทางกระทรวงการคลังเพื่อสร้างโครงสร้างภาษีที่ถูกต้องในการที่จะแก้ไขปัญหาต่าง ๆ

๑.๒.๔ กระตุ้ถามเรื่อง การจัดสวัสดิการแก่พลทหารและทหารชั้นผู้น้อยที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต นายเกษมสันต์ มีทิพย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

จากกรณี พลทหารเจษฎากร เนตรแสงสี สังกัดกองพันสารวัตรทหารเรือที่ ๒ กรมสารวัตรทหารเรือที่เสียชีวิตหลังจากออกตรวจจุดคัดกรองในช่วงปฏิบัติการต่อสู้กับวิกฤตโรคโควิด-๑๙ เบื้องต้นหน่วยงานต้นสังกัดได้รับรวบรวมเงินช่วยเหลือและดำเนินการจ้างรถมูลนิธิเคลื่อนศพกลับไปประกอบพิธีทางศาสนายังภูมิลำเนาที่จังหวัดพิษณุโลก อย่างไรก็ตาม ในช่วงแรกไม่มีกำลังพลของหน่วยไปร่วมในพิธีฌาปนกิจศพ เนื่องจากติดเคอร์ฟิวห้ามบุคคลใดที่วราอาณาจักรออกนอกเคหสถานในช่วงเวลาที่กำหนด ส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจของญาติพลทหารผู้เสียชีวิต โดยญาติผู้เสียชีวิตได้รับเงินเยียวยาจากหน่วยงานต้นสังกัดเป็นเงิน ๑๒,๐๐๐ บาท ส่วนที่เหลือเป็นเงินเรียรรวมเป็นเงินประมาณ ๗๐,๐๐๐ บาท รวมทั้งกรณีพลทหาร

ประจักษ์ แก้วคงธรรม ได้รับบาดเจ็บจากการโดนลงโทษเนื่องจากเข้าปฏิบัติหน้าที่ไม่ตรงเวลา ส่งผลให้ได้รับบาดเจ็บสาหัส มีอาการทางระบบประสาทจนต้องนอนติดเตียงซึ่งยังไม่ได้รับการเยียวยาจากหน่วยงานต้นสังกัด ส่งผลให้ญาติพลทหารได้รับความเดือดร้อนต้องแบกรับภาระการรักษาพยาบาล จึงขอเรียนถามว่า กระทรวงกลาโหมมีการจัดสรรสวัสดิการแก่พลทหารหรือทหารชั้นผู้น้อยที่บาดเจ็บหรือเสียชีวิตขณะประจำการ เช่น เงินเยียวยา เงินช่วยเหลือ เงินชดเชย ในกรณีบาดเจ็บสาหัสจนเป็นภาระของครอบครัวทหารไปตลอดชีวิต หรือเสียชีวิต เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่ครอบครัวทหารชั้นผู้น้อย และการจัดพิธีฌาปนกิจศพให้สมเกียรติ และเต็มความภาคภูมิใจกับการเป็นผู้รับใช้ชาติแก่พลทหารและทหารชั้นผู้น้อยได้หรือไม่ อย่างไร

พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ชี้แจงว่า พลทหารเจษฎากร เนตรแสงสี สังกัดกองพันสารวัตรทหารเรือที่ ๒ กรมสารวัตรทหารเรือที่เสียชีวิตหลังจากออกตรวจจุดคัดกรองในช่วงปฏิบัติการต่อสู้กับวิกฤตโรคโควิด-๑๙ กองทัพเรือได้เสนอขอบำเหน็จพิเศษ และได้รับการเลื่อนยศเป็นพันจ่าโท ทางหน่วยกองทัพเรือได้จัดงานศพให้อย่างสมเกียรติ ส่วนพลทหารประจักษ์ แก้วคงธรรม มีอาการทางระบบประสาท โดยได้ส่งตัวพลทหารเข้ารับรักษาที่โรงพยาบาล ซึ่งหน่วยต้นสังกัดได้ประสานญาติอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง ปัจจุบันยังได้รับเงินเดือนและเบี้ยเลี้ยงตามปกติ ส่วนสวัสดิการของทหารชั้นผู้น้อยที่บาดเจ็บจะได้รับ จะได้รับสิทธิในโรงพยาบาลทหารทุกเหล่าทัพ หากเกินขีดความสามารถในการรักษาพยาบาล จะมีการส่งตัวเข้ารับการรักษาไปยังโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โรงพยาบาลภูมิพล โดยจะให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสม นอกจากนี้ ทหารที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่มีสิทธิได้รับสิทธิพิเศษ เงินประกันชีวิต เงินสงเคราะห์ เงินค่าสินไหมทดแทน และยังได้รับสิทธิพิเศษในการเลื่อนชั้นยศ ในส่วนของนายทหารชั้นประทวนจะได้รับเงินรายเดือนโดยจะมอบให้แก่บิดา มารดา บุตร และคู่สมรส ในส่วนของทหารผ่านศึก ได้มีการสั่งการเพิ่มเติมเพื่อให้การดำรงชีพสอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน

๑.๒.๕ กระทู้ถามเรื่อง ผลกระทบจากการดำเนินการสร้างเขื่อนหลวงพระบาง และเขื่อนसानะคาม ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว นายเลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดเลย พรรคเพื่อไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม นายกรัฐมนตรี

ปัจจุบันสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีแผนงานในการสร้างเขื่อนในแม่น้ำโขง จำนวน ๕ แห่งด้วยกัน ได้แก่ เขื่อนปากแบง ปากกลาย ปากชม หลวงพระบาง และसानะคาม โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ได้เปิดเวทีให้ข้อมูลโครงการไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนหลวงพระบางของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ตามระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การแจ้ง การปรึกษาหารือล่วงหน้าและข้อตกลง (Procedures for Notification, Prior Consultation and Agreement หรือ PNPCA) ต่อประชาชนริมแม่น้ำโขง ๘ จังหวัด ที่อาจได้รับผลกระทบจากการดำเนินการสร้างเขื่อนดังกล่าว เพื่อให้ได้รับทราบข้อมูล และแสดงความคิดเห็นและข้อห่วงกังวลต่อผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นได้ เพื่อส่งผ่านไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ทั้งนี้ จากการรับฟังความคิดเห็นดังกล่าวเครือข่ายประชาชนไทย ๘ จังหวัดลุ่มน้ำโขง ยังแสดงความกังวลว่ากระบวนการรับฟังและปรึกษาหารือฯ อาจเป็นเพียงตรายางในการดำเนินการก่อสร้างเขื่อนเท่านั้น ภายหลังจากเสนอโครงการก่อสร้างเขื่อนหลวงพระบางแล้ว สปป.ลาว ได้ยื่นเสนอโครงการ

ก่อสร้างเขื่อนसानะคาม อันเป็นเขื่อนกั้นแม่น้ำโขงที่อยู่ใกล้ชายแดนไทยบริเวณพื้นที่จังหวัดเลยเพียง ๒ กิโลเมตร โดยสำนักงานคณะกรรมการแม่น้ำโขง ระบุว่า สปป.ลาว ยื่นเสนอโครงการนี้หลังจากเสนอโครงการเขื่อนหลวงพระบางไม่นานนัก หากการก่อสร้างเขื่อนดังกล่าวสำเร็จอาจส่งผลเสียอย่างร้ายแรงต่อระบบนิเวศของประเทศไทยในอนาคตได้ เช่น การแห้งขอดของแม่น้ำโขง ถิ่นอาศัยหากินของสัตว์น้ำถูกทำลาย แหล่งวางไข่ของสัตว์น้ำลดน้อยลง และกระทบต่อพื้นที่การเกษตรของชาวบ้านริมฝั่งแม่น้ำโขง เป็นต้น ดังนั้น เพื่อให้การก่อสร้างเขื่อนดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลป้องกันการเกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศ จึงขอเรียนถามว่า

๑. รัฐบาลมีบทบาทในการดำเนินการก่อสร้างเขื่อนของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมากน้อยเพียงใด หรือไม่ อย่างไร ขอทราบรายละเอียด

๒. รัฐบาลได้มีการวางแผนในการฟื้นฟูและรับมือต่อผลกระทบของระบบนิเวศของแม่น้ำโขงหรือไม่ อย่างไร ขอทราบรายละเอียด

๓. รัฐบาลมีแผนการก่อสร้างเขื่อนในลำน้ำโขงที่ไหลผ่านประเทศไทยหรือไม่ อย่างไร ขอทราบรายละเอียด

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ชี้แจงว่า ประเทศไทยได้ทำข้อตกลงร่วมกันจัดตั้งคณะกรรมการ ๔ ประเทศพัฒนาลุ่มแม่น้ำโขง ปี ๒๕๓๘ การใช้ชีวิตแต่ละประเทศถึงแม้มีข้อตกลงร่วมกันก็เป็นสิทธิของในประเทศนั้น ๆ การสร้างเขื่อนหลวงพระบางและเขื่อนसानะคาม ส่งผลกระทบต่อพันธุ์สัตว์ ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงระดับแม่น้ำ เห็นได้ชัดจากฤดูแล้งจากระดับน้ำหนึ่งแสนสามหมื่นคิว เหลือเพียงหนึ่งหมื่นสี่พันคิว รัฐบาลจึงได้มีการศึกษา และส่งเงื่อนไขให้กับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้ทราบ หากมีการตอบรับว่าจะมีแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างไร รัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจมอบหมายให้ กรมประมง กรมชลประทาน สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ดูแลพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งรัฐบาลจะสร้างเงื่อนไขการสร้างเขื่อนโดยจำหน่ายไฟให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และมอบหมายให้ กฟผ. เป็นผู้เจรจา และจะเรียกร้องให้มีการตั้งกองทุนเยียวยาผลกระทบการสร้างเขื่อนหลวงพระบางและเขื่อนसानะคาม ในกรณีที่เกิดความเสียหาย และจะขอให้มีการเปิดเผยการก่อสร้างว่ามีระดับความปลอดภัยมากน้อยเพียงใด โดยให้ประเทศไทยเข้าไปมีส่วนร่วมในการรับรู้กระบวนการสร้างเขื่อนดังกล่าว และรัฐบาลจะรับข้อเสนอของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไปพิจารณาเพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกัน

๑.๓ กระทู้ถามแยกเฉพาะ

๑.๓.๑ **กระทู้ถามเรื่อง การดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมชายหาดม่วงงาม อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา** โดย นายประเสริฐพงษ์ ทรนุวัตร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคก้าวไกล เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม

๑.๓.๒ กระทู้ถามเรื่อง ปัญหาการกำหนดราคาขายปาล์มทะเลและน้ำมันปาล์ม
โดย นายประเสริฐพงษ์ ทรนุวัตร์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคก้าวไกล เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม
ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ โดยมีนายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็น
ผู้ตอบกระทู้ถาม

๑.๓.๓ กระทู้ถามเรื่อง ปัญหาการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกลำไย โดย
นายรังสรรค์ มณีรัตน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม นายกรัฐมนตรี โดยมี
นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม

๑.๓.๔ กระทู้ถามเรื่อง การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์ในจังหวัด
พิษณุโลกและกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง โดยนายเกษมสันต์ มีทิพย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรค
ก้าวไกล เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม โดยมี นายอิทธิชัย รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วย
ว่าการกระทรวงคมนาคม ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม

๑.๓.๕ กระทู้ถามเรื่อง ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุบนถนนสายบ้านด่าน อำเภอ
ราชสีลา - บ้านเมืองน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ โดย นางผ่องศรี แซ่จิ่ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
พรรคเพื่อไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม โดยมี นายอิทธิชัย รัตนเศรษฐ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม

๑.๓.๖ กระทู้ถามเรื่อง ขอให้พิจารณาและทบทวนมาตรการการช่วยเหลือสิ่งและ
นายทุนผู้ส่งออกผลไม้ เพื่อประโยชน์แก่เกษตรกรชาวสวนผลไม้ โดย นางสาวญาณธิดา บัวเดือน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคก้าวไกล เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ โดยมี
นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม

(๒) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ประธานฯ ได้แจ้งเรื่องที่ไม่ปรากฏในระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ดังนี้

๑. เนื่องจากได้มีมติในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร สัปดาห์ละ ๒ วัน คือ วันพุธ เวลา
๑๓.๐๐ - ๒๑.๐๐ นาฬิกาและวันพฤหัสบดี เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๘.๐๐ นาฬิกา บัดนี้ คณะกรรมการประสานงาน
ร่วมสภาผู้แทนราษฎร ได้มีการประชุมร่วมกันเมื่อวันพุธที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ และได้มีการตกลงร่วมกันว่า
ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันพุธและวันพฤหัสบดีเริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ - ๑๙.๐๐ นาฬิกา

ที่ประชุมรับทราบ

๒. ประธานคณะกรรมการธิการการสวัสดิการสังคม ได้มีหนังสือแจ้งว่าขอให้ตั้งกรรมการ
สามัญในคณะกรรมการการสวัสดิการสังคม แทนตำแหน่งที่ว่าง ๑ ตำแหน่ง เนื่องจากศาลฎีกา
ได้มีคำพิพากษาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรปราการ เขตเลือกตั้งที่ ๕ แทน
นายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ ทำให้การเป็นสมาชิกสภาของนายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก สิ้นสุดลง

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าว ซึ่งที่ประชุมได้เสนอนายจุลพันธ์ โนนศรีชัย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคชาติไทยพัฒนา เป็นกรรมาธิการ

ที่ประชุมรับทราบ

๓. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ว่าง ๑ ตำแหน่ง เนื่องจากนายอุตตม สาวนายน ประธานคณะกรรมการ ได้ลาออกจากตำแหน่ง ดังนั้น รองประธานคณะกรรมการ คนที่หนึ่ง จึงมีหนังสือได้แจ้งว่าขอให้ตั้งกรรมาธิการแทนตำแหน่งที่ว่าง ซึ่งเป็นสัดส่วนของคณะรัฐมนตรี ซึ่งที่ประชุมเสนอนายวิรัช รัตนเศรษฐ เป็นกรรมาธิการในสัดส่วนของคณะรัฐมนตรี

ที่ประชุมรับทราบ

๔. ด้วยประธานคณะกรรมการวิสามัญศึกษาผลกระทบจากการเข้าร่วมที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (CPTPP) ได้มีหนังสือแจ้งว่าขอให้ตั้งกรรมาธิการแทนตำแหน่งที่ว่าง เนื่องจากนายวรภพ วิริยะโรจน์ ได้ขอลาออกจากตำแหน่ง จึงได้พ้นจากกรรมาธิการตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๐๘ (๓) ซึ่งที่ประชุมเสนอนางสาวทัศนีย์ วีระกันต์ แทนตำแหน่งที่ว่าง

ที่ประชุมรับทราบ

๕. ประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการลุ่มน้ำทั้งระบบได้มีหนังสือแจ้งว่า เนื่องจากได้มีข้อมูลเป็นจำนวนมากและรับฟังขอเท็จจริงต่าง ๆ ประกอบกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ส่งผลต่อการลงพื้นที่ศึกษาดูงาน จึงขอขยายระยะเวลาการศึกษาเรื่องดังกล่าวออกไปอีก ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

ที่ประชุมรับทราบ

จากนั้น ประธานฯ ได้แจ้งเรื่องที่ปรากฏในระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร

- รับทราบเรื่องวุฒิสภาได้พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินการยุทธศาสตร์ชาติประจำปี ๒๕๖๒ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้มีหนังสือแจ้งว่า การประชุมวุฒิสภาครั้งที่ ๓๓ เป็นพิเศษในวันจันทร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ และครั้งที่ ๑๔ เป็นพิเศษในวันอังคารที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ที่ประชุมได้พิจารณารับทราบยุทธศาสตร์ชาติประจำปี ๒๕๖๒ แล้ว

ที่ประชุมรับทราบ

- | | |
|---|---------|
| (๓) รับรองรายงานการประชุม | (ไม่มี) |
| (๔) เรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้ว | (ไม่มี) |
| (๕) เรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้ว | ไม่มี |

เรื่องด่วน

นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ชี้แจงต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อทำความเข้าใจต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ถึงกรณีขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาให้มีมติให้มีการรับฟังความคิดเห็นของนักเรียน นิสิต และนักศึกษา เป็นเรื่องทำนองเดียวกัน จำนวน ๗ ญัตติ ให้มาพิจารณาร่วมกัน ดังนี้

๑. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาให้มีมติให้มีการรับฟังความคิดเห็นของนักเรียน นิสิต และนักศึกษา โดย นายจักรพันธ์ พรนิมิตร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร พรรคพลังประชารัฐ กับคณะ เป็นผู้เสนอ (ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๓ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันพุธที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓)

๒. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาให้มีมติให้รัฐบาลรับฟังความคิดเห็นของนักศึกษา และเยาวชน โดยนายประเสริฐ จันทรวงทอง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครราชสีมา พรรคเพื่อไทย เป็นผู้เสนอ

๓. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาให้มีมติให้รัฐบาลรับฟังความคิดเห็นของนักเรียน นิสิต นักศึกษา เยาวชน และกลุ่มพลังทางสังคมคนหนุ่มสาวที่อยู่นอกรั้วสถาบันการศึกษา โดยนางอมรัตน์ โชคปมิตต์กุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล เป็นผู้เสนอ

๔. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาเปิดพื้นที่ให้นักเรียน นิสิต นักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมโดยตรงกับสภาผู้แทนราษฎรในการแก้ไขปัญหาความไม่เป็นธรรมในสังคม โดยนายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้เสนอ

๕. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้คณะกรรมการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชนพิจารณาให้มีการรับฟังความคิดเห็นของนักเรียน นิสิต นักศึกษา เยาวชน และประชาชน โดยนายภราดร ปริศนานันทกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดอ่างทอง พรรคภูมิใจไทย และคณะ เป็นผู้เสนอ

๖. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาให้มีการรับฟังความคิดเห็นของนักเรียน นิสิต นักศึกษา และเยาวชน โดยนายक्रमานิตย์ สังข์พุ่ม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสุรินทร์ พรรคเพื่อไทย

๗. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาให้มีมติให้รัฐบาลรับฟังความคิดเห็นของนักเรียน นิสิต นักศึกษา และกลุ่มเยาวชน โดยนายคมเดช ไชยศิวิมมงคล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดกาฬสินธุ์ พรรคเพื่อไทยหลังจากสมาชิกฯ ผู้เสนอญัตติได้เสนอญัตติเรียบร้อยแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้สมาชิกฯ ได้อภิปรายเพื่อให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะว่าสถานการณ์ทางการเมืองเกิดการชุมนุมประท้วงรัฐบาลและกระจายตัวไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา และในฐานะผู้แทนราษฎร ตัวแทนฝ่ายนิติบัญญัตินั้น มองว่าพลังนิตินักศึกษาเป็นพลังในการขับเคลื่อนประชาธิปไตยมาโดยตลอด รวมถึงอดีตที่ผ่านมาด้วย ขณะนี้เยาวชน นักศึกษา ตื่นตัวทางการเมือง สังคมและเศรษฐกิจ แต่ก็ต้องยอมรับว่ามีความกังวลในการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง มีหลายครั้งที่การชุมนุมต่าง ๆ ในประวัติศาสตร์อาจจะถูกผู้ไม่หวังดีบิดเบือน ปลุกปั่น ยุยง จึงอยากให้สภาฯ เป็นสะพานเชื่อมความคิด

ความอ่านที่บริสุทธิ์จากกลุ่มดังกล่าว มาสู่สภาฯ หากเปิดโอกาสและสร้างพื้นที่ให้กับนักศึกษาได้เข้ามามีส่วนร่วมโดยตรงกับสภาฯ ในการแสดงความคิดเห็น รวมถึงเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาไม่เป็นธรรมต่าง ๆ ในสังคม จะยิ่งเป็นการส่งเสริมวิถีของระบอบประชาธิปไตย โดยเสนอให้ตั้งกรรมาธิการฯ และเปิดโอกาสให้นักศึกษาจากสถาบันต่าง ๆ มาเป็นส่วนหนึ่งของกรรมาธิการฯ และมีส่วนร่วมกับการเสนอร่าง พ.ร.บ.ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความไม่เป็นธรรมต่าง ๆ ในสังคมด้วย นอกจากนี้ สมาชิกฯ แสดงความชื่นชมและให้กำลังใจกับการชุมนุมตามวิถีทางประชาธิปไตย トラบใจที่ไม่กระทบกระเทือนต่อสิทธิของผู้อื่นและไม่ขัดต่อกฎหมายย่อมมีสิทธิที่จะทำได้ และเรียกร้องไปยังผู้ถืออำนาจรัฐ ควรเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นของตนเองอย่างอิสระ สร้างบรรยากาศให้ผู้ทีออกมาเรียกร้องมีความปลอดภัยภายใต้กฎหมายเดียวกัน และรัฐบาลต้องรับฟังข้อเรียกร้องอย่างเป็นเหตุผล ไม่มีอคติ ไม่ควรผลักไสให้คนที่มีความคิดเห็นตรงข้ามรัฐบาลไปอยู่คนละมุม เพราะจะเป็นจุดเริ่มต้นของความขัดแย้งรุนแรงของสังคม และอยากเชิญชวนทุกฝ่ายใช้เวทีสภาในการแก้ไขปัญหาให้คนทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมแก้ไขกติกาของประเทศ และต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๕๖ เพื่อเปิดทางแก้ไขรัฐธรรมนูญ และสะท้อนไปยังรัฐบาลรับทราบต่อไป

เมื่อสมาชิกฯ ได้อภิปรายเป็นเวลาพอสมควรแล้ว ประธานฯ ได้สั่งปิดการประชุมเวลา ๑๙.๒๐ นาฬิกา

ปิดประชุมเวลา ๑๙.๒๐ นาฬิกา
